
 

 

สารบัญ 

รายงานการประชุมสภานิตบัิญญัติแหงชาต ิ

ครั้งท่ี ๔๙/๒๕๖๑ 

วันศุกรท่ี  ๓  สงิหาคม  ๒๕๖๑ 5 

ณ ตกึรัฐสภา 

    

 

          หนา 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานจะแจงตอทีป่ระชุม  ไมม ี  ๑ 10 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชมุ  ไมม ี   ๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม  ไมม ี     ๑ 

 15 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องทีค่ณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว      

๔.๑ รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง นโยบายและแนวทาง  ๑ 

การสงเสริมใหมวลชนมกีารออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา  

 

 -  นายตวง  อันทะไชย (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   ๒ 20 

ผูอภิปราย  

 

 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แผนการพัฒนา   ๘ 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส และการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล  25 
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๒ 

สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ       ครั้งท่ี  ๔๙ 

          หนา 

 

 

 -  พลโท จเรศกัณ์ิ  อานุภาพ (ประธานคณะกรรมาธิการ)           ๑๐, ๒๘ 5 

ผูอภิปราย 

 -  พลเอก วรพงษ  สงาเนตร (รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ส่ี)        ๑๑  

 -  นายสาธติ  ชาญเชาวนกุล              ๒๓ 

 -  พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร              ๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องทีค่างพิจารณา  ไมม ี            ๒๙ 10 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องที่เสนอใหม  ไมม ี             ๒๙ 

         

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอืน่ ๆ  ไมม ี             ๒๙    

 15 
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	Uสารบัญ
	ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ไม่มี   ๑





๒๙ 
สนช. ๔๙               ลัดดาวัลย  ๗/๒ 


 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดยังประสงคอภิปรายอีก 


หรือไมครับ 5 


  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีส่อง)   :   ไมมีแลวนะครับ เปนอนัวาท่ีประชุม 


เห็นชอบดวยกบัรายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการ และทางคณะกรรมาธกิาร 


มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการไว แลวก็มขีอเสนอแนะของทานสมาชิก10 


เพ่ิมเติม หากที่ประชมุเหน็ดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการจะไดดําเนนิการสงไปยัง


คณะรฐัมนตรีพิจารณาดําเนนิการตอไป มีสมาชกิทานใดขัดของหรือเห็นเปนอยางอืน่หรอืไม 


  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ก็ถอืวาที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอแนะ 15 


ของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธกิารทกุทาน เปนอนัจบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔  


  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  ไมม ี 


  เปนอนัวาหมดระเบียบวาระการประชมุแลว ขอบคณุสมาชิกทุกทาน  20 


ผมขอปดการประชมุครบั  


 


เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๕  นาฬิกา 


 








 


รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ


ครั้งที ่๔๙/๒๕๖๑ 


วันศกุรท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 


ณ ตึกรัฐสภา 


   5 


 


เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา 


 


จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๒๓  คน 


 10 


  (เนื่องจาก ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย ประธานสภานติิบญัญตัิ


แหงชาต ิตดิราชการ นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ คนท่ีสอง  


จึงปฏิบัตหินาที่แทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขณะนี้มีสมาชิกมาประชมุจํานวน ๑๙๙ ทาน 15 


ครบองคประชมุ ผมขอเปดประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ครั้งที ่๔๙/๒๕๖๑ วันศกุรที่ ๓  


สิงหาคม ๒๕๖๑  


  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๒  รบัรองรายงานการประชมุ  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม  ไมม ี20 


  ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว 


  ๔.๑ รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการสงเสริมใหมวลชน 


มีการออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 


พิจารณาเสรจ็แลว 


 25 
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๒ 
สนช. ๔๙        สมบรูณ  ๑/๒ 


 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําท่ีครบั 


  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 5 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   นอกจากนี้ทางประธานคณะกรรมาธกิารไดมี 


หนังสือขออนุญาตใหนายสมพงษ  ชาตะวถิี อนุกรรมาธิการการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา 


และการกีฬาเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงประกอบการพิจารณา เพ่ือประโยชนในการพิจารณา  


ผมอนุญาตตามขอบงัคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ขอ ๖๒  10 


  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทานประธานคณะกรรมาธิการแถลงครับ 


  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิทานสมาชกิที่เคารพ กระผม นายตวง  อันทะไชย ประธาน15 


คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอเสนอรายงานการพิจารณา


ศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการสงเสริมใหมวลชนมีการออกกําลังกายและมสีวนรวม 


ในกิจกรรมการกีฬา ดังตอไปนี้  


  ความก็คือ สภานติิบญัญตัิแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการการศึกษาและ 


การกีฬา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ ใหคณะกรรมาธกิารการศึกษาและการกีฬานั้นสามารถ 20 


ศึกษาและดาํเนนิการตามขอบังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ ขอ ๘๔ วรรคสอง (๕)  


แลวสามารถดาํเนนิการไดตามขอบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอ ๙๖  


คณะกรรมาธิการไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึน้มาศึกษา โดยเฉพาะคณะอนุกรรมาธกิารการกีฬา  


เพ่ือไดมาศึกษาแนวทางและทิศทางในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศ คณะไดศึกษา เรื่อง นโยบาย 


และแนวทางการสงเสรมิใหมวลชนมีการออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา  25 
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๓ 
สนช. ๔๙        สมบูรณ  ๑/๓ 


 


โดยที่อาศัยมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเปนขอส่ังการของทาน  


นายกรฐัมนตรี โดยเฉพาะใหทุกภาคสวนไดมีการจัดกิจกรรมการออกกาํลังกายทกุวนัพุธ  


ชวงเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพ่ือใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ปลูกฝงใหเปนคนมนี้ําใจ  5 


ใหเกิดคานิยม เกิดความรักความสามัคคีภายในหนวยงาน  


  ประการที ่๒ เปนไปตามบทบัญญตัิรฐัธรรมนูญ มาตรา ๗๑ ซึ่งทานประธาน 


ก็ทราบแลววา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดหลักการสําคญัไวในมาตรา ๗๑ วา  


"รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอนัเปนองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคญัของสังคม  


จัดใหประชาชนมีทีอ่ยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือให10 


ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมจีติใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสรมิและพัฒนาการกีฬาใหไปสู


ความเปนเลิศและเกิดประโยชน สูงสุดแกประชาชน"  


  ประการที ่๓ ประเทศเรามแีผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิฉบับที ่๖ ตัง้แต  


พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดกาํหนดแผนสําคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศชาตเิอาไว 


  วิธีการพิจารณาศึกษา คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาไดใชวิธกีารศกึษา ดังตอไปนี ้ 15 


  ประการแรก ไดพิจารณาศึกษาโดยใชกระบวนการในการประชุมเพ่ือจะรับฟง 


ความคิดเหน็ โดยเชญิหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรที่ ๒  


ของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิฉบับที ่๖ มาใหขอมูล เชน สํานกังานปลัดกระทรวงการทองเท่ียว


และกฬีา กรมพลศึกษา การกีฬาแหงประเทศไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ และกระทรวง


สาธารณสุข เปนตน 20 


   


         -  ๒/๑ 


 


  







๔ 
สนช. ๔๙          วิภาริน ี ๒/๑ 


 


   ประการที ่๒ คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาไดศกึษาจากเอกสารและงานวิจัย 


ที่เกี่ยวของ ตลอดจนนโยบายแหงรัฐ เชน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผมไดกราบเรียน 


ไปแลว ขอส่ังการของทานนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  5 


   ประการที ่๓ คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาไดไปศึกษาดงูาน ณ สนามกีฬา 


และแหลงเรียนรูดานการกฬีาท่ีจัดขึน้ในหลายพ้ืนที่ เชน ที่จังหวดัยะลา เปนตน 


   ทานประธานทีเ่คารพ หลังจากที่ไดศึกษามาคณะกรรมาธิการไดพบวา 


กระบวนการในการจัดการสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการออกกาํลังกายและสงเสรมิ 


สุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลดงักลาวนัน้มีปญหาที่จะตองพิจารณา ดังตอไปนี ้10 


   ประการที ่๑ ภารกิจการดําเนินงานและกลุมเปาหมายท่ีมีความเกี่ยวของ 


กับหนวยตาง ๆ ที่จําเปนตองรวมกันนํานโยบายดังกลาวไปสูแผนปฏิบตัแิละทํางานรวมกนันัน้ 


จากการศึกษาพบวาไมมปีระสิทธิภาพเทาท่ีควร  


   ประการที ่๒ มีการเปลี่ยนแปลงผูบรหิารหรือผูนําในหนวยงานไมวาในระดับใด 


ก็ตาม จากการศึกษาพบวา ทําใหมีผลตอการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายดังกลาวทันที  15 


   ประการที ่๓ การนําเสนอสภาพปญหาและอปุสรรคของหนวยงานระดบัปฏิบตั ิ


ตอผูบริหาร เมื่อไดรบัทราบแลวกไ็มไดแกไขปญหาที่เกดิขึน้  


   ประการที ่๔ ผูท่ีมาเปนองคประกอบในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาต ิ


ไมไดเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องของการกีฬา ตลอดจนไมมคีวามรูความเขาใจในกิจกรรม 


วาดวยการออกกําลังกายและการกีฬาเทาท่ีควร  20 


   ประการสุดทาย จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการพบวา งบประมาณที่ไดรบั 


การจัดสรรไมเพียงพอ และไมสอดคลองกบันโยบายของรัฐตามขอสั่งการของทานนายกรัฐมนตรี 


ตลอดจนสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนากีฬาของชาติอยางที่ไดกราบเรียนทานประธาน  
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๕ 
สนช. ๔๙          วิภาริน ี ๒/๒ 


 


   ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ มดีังตอไปนี ้


  ประการที ่๑ หนวยงานระดบันโยบาย ระดบัขบัเคลื่อนแผนนั้นควรจะตองม ี


การบรูณาการและสรางความรวมมือ โดยเฉพาะกิจกรรมดังกลาวอยางสม่าํเสมอ ใหสอดคลองกบั5 


นโยบายแหงรัฐ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ี ๒ ของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบบัที่ ๖  


(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 


  ประการที ่๒ ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาทีเ่สนอตอ 


สภาก็คือ หนวยงานที่สงเสรมิใหมีมวลชนในการออกกําลังกายในกิจกรรมนัน้จะตองนําคาดัชนี 


มวลกายปกติของประชาชนไทยมาเปนฐานในการไปกาํหนดแผนและเปาหมายในการออกกําลังกาย 10 


ของประเทศ  


  ประการที ่๓ การขับเคล่ือนภารกิจหนวยงานของภาครฐั ควรสรางความรวมมือ 


กับภาคเอกชน สงเสริมใหมวลชนมีการออกกาํลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬามากขึ้น 


   ประการที ่๔ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ควรติดตามและประสานงานกับ 


หนวยงานในระดับพ้ืนที่หรือระดบัตาง ๆ ท่ีปฏิบัตกิารในพ้ืนท่ีอยางตอเนือ่ง และรับทราบถึง 15 


ปญหาและอุปสรรคและขอบกพรองทีเ่กิดขึ้น นาํไปสูการปรับปรงุแกไข  


   ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เหน็วารูปแบบ 


ในการบริหารจัดการโครงสรางของคณะกรรมการแตละระดับนั้น กระทรวงการทองเที่ยว 


และกีฬาควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธกีาร หรอืกระจายอาํนาจในการดําเนนิการใหพ้ืนที ่


มีความคลองตวัและดาํเนนิการไดมากขึน้ ควรพัฒนารปูแบบการออกกําลังกาย หมายถึง 20 


การจัดใหมีคุณภาพและมีความนาสนใจมากขึ้น มากกวาการออกกําลังกายตามปกต ิผมคิดวา 


ประเดน็นี้เปนประเดน็ที่สภานิตบิัญญัตแิหงชาติทําทุกวนัพุธ หลายทานไดไปรวม ไดเพ่ิมเติม 


เขาไปใหนาสนใจ เชน มีของจับสลาก มีของที่ระลึกใหกบัผูออกกาํลังกาย ซึง่ผมคดิวาประเดน็นี้ 


ทางสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ โดยทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ไดเปนแกนนาํ 


ในการทําใหมีความนาสนใจมากขึน้ ทานประธานที่เคารพ ผูนําหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ  25 


มีบทบาทสําคัญชักจูงในการสรางแรงจูงใจสูงมาก ผูนําหนวยงานกค็วรจะตองเปนแบบอยาง 


และทําใหผูใตบงัคับบัญชาไดเหน็ 
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๖ 
สนช. ๔๙          วิภาริน ี ๒/๓ 


 


  ประการสุดทาย ซึ่งเปนขอสําคัญที่อยากจะใหมีการปรบัปรุงแกไขกค็ือ ควรกําหนด


เปนนโยบายของรัฐใหมีการออกกําลังกาย เลนกีฬาเพ่ือสุขภาพเปนนโยบายในระดบัชาติ 


ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) และองคการบรหิารสวนจังหวัด (อบจ). ไดมีการจัดพ้ืนที ่5 


ในการออกกําลังกาย เชน สวนสุขภาพ มีสถานท่ี มีอุปกรณ มีการเขาถงึในการออกกําลังกาย 


ใหมากขึ้น กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาควรจะสรางโมเดล (model) กิจกรรมที่เปนตนแบบ 


ของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพ่ือใหสามารถนาํมาจัดกิจกรรมในทองถิน่เพ่ือขยายฐาน 


ไปสูการสรางสุขภาพ  


   ทานประธานทีเ่คารพ การผลิตผูนําการออกกาํลังกายในรูปแบบตาง ๆ  10 


ของประเทศเราที่ผานมานั้นมีปญหา เชน ผูนําในการเคล่ือนไหวแบบแอโรบคิแดนซ  


(aerobic dance) หรอืการออกกําลังกายที่ใชผาขาวมา ไมพลอง เชือก ไทคเกก็ เปนตน  


รูปแบบเหลานี้เรายังไมสามารถผลิตผูนําในการออกกําลังกายในระดบัพ้ืนที่ได ควรทีจ่ะตองมี 


การผลิตใหเปนระบบ องคกรภาคเอกชน องคกรภาครัฐ ระดับสงเสรมิหรอืระดับครอบครวันัน้  


รัฐควรมมีาตรการในการสรางแรงจูงใจใหองคกรภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวม 15 


ในการออกกําลังกายใหมากขึ้น อาจจะมีมาตรการสรางแรงจูงใจในเรื่องของภาษี เชน ครอบครัว 


ที่ไปออกกําลังกายไดสม่ําเสมอทั้งครอบครัว อาจจะเปนตัวเลขที่จะสามารถนํามาชวยในการลดภาษี  


เพราะถาสุขภาพรางกายแขง็แรง นั่นแปลวากไ็มตองไปเสียเงินซื้อยามารักษา ไมตองเขาโรงพยาบาล  


กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่จะสามารถออกแบบในเชิงสรางสรรคได คณะกรรมาธกิารจึงเสนอ 


ขอเสนอแนะตอสภาผานไปยังรัฐบาลวา ควรจะตองใหกลไกเหลานี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 20 


ไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนบัสนนุ แลวตองมีแรงจูงใจทั้งในดานสถานศกึษา ในดานองคกร 


ปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้การสนับสนุนเรื่องชดุความรูวาดวยการออกกําลังกาย สนับสนนุวาดวย 


พ้ืนที่ในการออกกาํลังกาย สนับสนนุใหประชาชนไดเขาใจวาการออกกําลังกายนัน้สามารถท่ีจะทําให 


สุขภาพรางกายแข็งแรงอยางไรในเชิงชดุความรูและวิชาการ 
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๗ 
สนช. ๔๙          วิภาริน ี ๒/๔ 


 


  ทานประธานทีเ่คารพ บดันี้ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิไดพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว และขอเสนอรายงาน 


การพิจารณาศึกษา เรือ่ง นโยบายและแนวทางการสงเสริมใหมวลชนมีการออกกําลังกาย  5 


และมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา พรอมทั้งมีขอสังเกตและขอเสนอแนะทายรายงานฉบบันี ้


เพ่ือใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดโปรดพิจารณา หากสภานิตบิัญญัตแิหงชาติใหความเหน็ชอบ 


ดวยกบัผลการพิจารณาศึกษาแลว ขอไดโปรดแจงไปยังรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 


เพ่ือพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนสืบไป  


กราบขอบพระคุณครับ  10 


   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายหรือไมครับ 


   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ก็เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกับ 15 


รายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการ และทางคณะกรรมาธิการมีขอเสนอแนะ 


เกี่ยวกบัการพิจารณาศกึษาบางประการไว และไดบันทกึขอเสนอแนะไวในรายงานดวยแลว 


หากที่ประชุมเห็นดวยกบัขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร จะไดดาํเนนิการสงไปยังคณะรัฐมนตร ี


เพ่ือพิจารณาดาํเนนิการตอไป มีสมาชิกทานใดขัดของหรือมีความเหน็เปนอยางอืน่หรือไม 


เกี่ยวกบัขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  20 


   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ก็ถอืวาที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอแนะ 


ของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธกิารครับ เปนอนัจบการพิจารณาระเบยีบวาระที่ ๔.๑ 
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๘ 
สนช. ๔๙          วิภาริน ี ๒/๕ 


 


  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๒  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนา 


ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกส และการอํานวยความสะดวกทางการคาเพ่ือรองรับเขตพัฒนา 


พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล คณะกรรมาธิการ 5 


การคมนาคมพิจารณาเสร็จแลว  
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๙ 
สนช. ๔๙          วิภาริน ี ๒/๖ 


 


   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญคณะกรรมาธกิารเขาประจําท่ีครับ 


   (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 5 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   และทางทานประธานคณะกรรมาธิการ 


การคมนาคม ไดมีหนังสือขออนุญาตใหบุคคลภายนอกเขารวมประชมุเพ่ือชี้แจง ประกอบ 


การพิจารณา คือ  


  ๑. วาที่รอยตรี ธเนศ  โสรัตน  อนุกรรมาธิการ 10 


  ๒. นายคุณานันท  ทยายุทธ  อนุกรรมาธิการ 


  ๓. นายปญญา  ชูพานิช   นักวชิาการประจําคณะกรรมาธิการ 


  เพ่ือประโยชนในการพิจารณา ผมอนุญาตตามขอบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัิ


แหงชาต ิขอ ๖๒ เชญิผูชีแ้จงเขาประจําที ่


  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 15 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   พรอมแลวเชญิทานประธานคณะกรรมาธิการ


แถลงเลยครบั 


 


           -  ๓/๑ 20 


    


 







๑๐ 
สนช. ๔๙         ราตรี  ๓/๑ 


    


  พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   :   กราบเรียน 


ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทานสมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติที่เคารพทุกทาน  


ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗๗ (๑๒) กาํหนดให5 


คณะกรรมาธิการการคมนาคม เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ซึง่มีหนาทีแ่ละอํานาจ


พิจารณารางพระราชบญัญตัิกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศกึษาเรื่องใด ๆ  


ที่เกี่ยวกบัการคมนาคม ทัง้การจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางอวกาศ การขนสงมวลชน  


การขนสงสินคา และการพาณิชยนาว ีโดยคณะกรรมาธกิารไดพิจารณาเหน็วา ประเทศไทย 


เปนประเทศที่มีความไดเปรยีบทางดานภูมศิาสตร และการท่ีประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียน 10 


(ASEAN) จะเปนศูนยกลางการเชือ่มโยงระบบโลจิสติกส (logistics) การขนสง ศนูยกลางการผลิต  


และการกระจายสินคาไปยังภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะอยางย่ิงการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกจิพิเศษตาง ๆ 


ในอนุภูมิภาคเขาดวยกัน รวมถึงการเชือ่มตอเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังทาเรอื จุดกระจายสินคา 


และตลาดปลายทางได 


  จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว คณะกรรมาธกิารการคมนาคมจึงได 15 


มีมติใหคณะอนุกรรมาธิการศึกษาดานโลจิสตกิสทําการศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสราง


พ้ืนฐานดานโลจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางการคา เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 


ภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล โดยมีวตัถปุระสงคศึกษา


ระบบงานดานโลจิสติกส โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาระบบโลจิสตกิสในภาพรวมของประเทศใหดีขึน้ 


เพ่ือชวยสงเสริมการคาการลงทุนของประเทศใหมคีวามสําคัญ เปนประตูการคาทีม่ีการนําสินคา 20 


เขา - ออก และวัตถุดบิท่ีมมีลูคาจํานวนสูง เชน ทาเรอืแหลมฉบัง ทาเรอืมาบตาพุด และดานการคา


ที่สําคัญ รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสตกิสใหเชื่อมตอพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  


และแหลงการผลิตตาง ๆ รวมถงึการเชื่อมตอกับดานชายแดนที่สําคญั ศกึษาสภาพปญหา 


และปจจัยสําคญั ตลอดจนรวบรวมขอมูลและวิเคราะหในทุกประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ  


ทั้งท่ีเปนจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอปุสรรค รวมถึงเสนอผลการศึกษาที่เปนรูปธรรม  25 
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สามารถบรรลุผลสําเร็จและตอบสนองตอบริบทการบรหิารประเทศและของภูมิภาคไดอยาง 


มีประสิทธิภาพและย่ังยืน ซึง่คณะกรรมาธกิารไดมีขอสังเกต และขอเสนอแนะในการดําเนินการ 


ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้  5 


  บัดนี ้คณะอนกุรรมาธิการศกึษาดานโลจิสติกส ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิไดพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว พรอมทัง้มขีอเสนอแนะ 


ใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติพิจารณา หากทีป่ระชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติใหความเหน็ชอบ 


กับรายงานการพิจารณาศึกษา ตลอดจนขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแลว โปรดแจง 


ไปยังรฐับาลและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตามแตจะเหน็สมควร เพ่ือประโยชนแกประชาชน10 


และการพัฒนาประเทศชาตใินโอกาสตอไป  


  ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตใหทาน พลเอก วรพงษ  สงาเนตร รองประธาน


คณะกรรมาธิการการคมนาคม คนท่ีส่ี สภานติิบัญญัตแิหงชาติ ทานประธานคณะอนุกรรมาธิการ 


ศึกษาดานโลจิสตกิส  เปนผูกลาวรายงานผลการศึกษาขอพิจารณาและขอเสนอแนะดงักลาว 


ตอที่ประชมุสภานติิบัญญตัแิหงชาตแิหงนี้ในลําดบัตอไป ขอขอบคุณครบั 15 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญครบั 


  พลเอก วรพงษ  สงาเนตร (รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่ส่ี)   :   กราบเรียน


ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเอก วรพงษ  สงาเนตร ในฐานะประธาน


คณะอนกุรรมาธิการศึกษาดานโลจิสติกส ขออนุญาตรายงานผลการศกึษา เรื่อง แผนการพัฒนา20 


ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางการคา เพ่ือรองรับ 


เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และเขตเศรษฐกจิพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล ดังตอไปนี้  
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รายงานการศึกษาฉบบันี้ประกอบดวย ๒ สวน  


  สวนที ่๑ เปนการศึกษาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของไทยในภาพรวม 


  สวนที ่๒ เปนการศึกษาการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสไทยกับตางประเทศ  5 


ซึ่งครอบคลุมถงึปญหาดานกฎระเบียบ ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน ปญหาดานการอํานวยความสะดวก


ทางการคาระหวางกัน  


  วัตถุประสงคการศึกษา เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงระบบโลจิสติกส 


องครวมของประเทศไทยใหสามารถสนบัสนนุเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษ 


ภาคตะวันออกใหมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึน้  10 


  ผลการศกึษาสามารถสรุปได ดังนี้  


  รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ พ้ืนที ่ 


โดยในระยะที ่๑ ประกอบดวย จังหวดัตาก จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวดัสระแกว  


จังหวดัตราด และจังหวัดสงขลา ระยะที ่๒ จังหวัดกาญจนบุร ีจังหวดัเชียงราย จังหวัดนครพนม 


และจังหวดันราธิวาส รวมถงึมีนโยบายจัดตั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุม  15 


๓ พ้ืนที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวดัชลบรุี และจังหวดัระยอง รวมพ้ืนทีต่ามโครงการครอบคลุม


ทั้งหมด ๑๓ จังหวดั  


  วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของประเทศไทยในการแขงขนั 


ทางการคา ใหประเทศไทยเปนศนูยกลางทางการคาในภูมิภาคอาเซียน ทําใหเศรษฐกิจของประเทศ


เติบโต คนไทยมรีายไดและมีความเปนอยูทีด่ีขึน้ และเพ่ือใหนโยบายดังกลาวของรฐับาล 20 


เกิดผลสัมฤทธิ์ หนวยงานตาง ๆ ไดมีการวางแผนงานเพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทั้งทางถนน  


ทางน้ํา ทางราง และทางอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานโลจิสตกิสของประเทศ ในการรองรบั 


อีอีซี (Eastern Economic Corridor : EEC) และเอสอแีซด (Special Economic Zone : SEZ) 


ดังกลาว  
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  จากการศึกษาแผนงานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางถนน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 


โลจิสติกสภายในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพบวา รัฐบาลมีแผนงานกอสรางถนนภายในพ้ืนท่ี 


หลายแผนงาน ซึ่งสวนใหญเปนแผนงานการกอสรางขยายถนนจากเดมิ ๒ ชองจราจร 5 


เปน ๔ ชองจราจร และบางพ้ืนที่ก็เปนการกอสรางเสนทางสายใหม เชน ถนนมอเตอรเวย  


ซึ่งหากพิจารณาจากหวงเวลาที่จะกอสรางแลวเสร็จ สามารถแบงออกเปน ๓ กลุมยอยได ดังนี้  


  กลุมที่ ๑ พ้ืนที่การพัฒนาถนนจะแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๒ ประกอบดวยพ้ืนที่


จังหวดัตาก จังหวดัตราด และจังหวัดมุกดาหาร ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดนี้ไดมีความพรอมในโครงขาย 


ของถนน ในป ๒๕๖๒ ซึง่สอดคลองกับการพัฒนาการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมของการนคิม10 


อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยก็จะมีการจัดตัง้ 


นิคมอตุสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวดัตากในป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีแผนการดําเนนิการจัดตัง้ 


นิคมอตุสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวดัมุกดาหารในป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ซึ่งหมายความวาเขตพ้ืนที่


เศรษฐกิจพิเศษจังหวดัตากและจังหวัดมุกดาหารจะมีโครงขายถนนที่สมบรูณกอนที่จะมีการจัดตั้ง 


นิคมอตุสาหกรรมเสร็จ ซึ่งเปนส่ิงทีด่ีสอดคลองกัน สําหรับในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวดัตราด 15 


ปจจุบันมีความชดัเจนที่ไดภาคเอกชนมาดําเนนิการสัมปทานแลว อยูระหวางการดาํเนินการ  


  กลุมที่ ๒ พ้ืนที่การพัฒนาถนนจะแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๔ ประกอบดวยพ้ืนที่


จังหวดัสระแกว จังหวดัสงขลา จังหวดันครพนม และจังหวดัหนองคาย ในพื้นที่จังหวัดสระแกว 


และจังหวดัสงขลา การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีแผนจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 


ในป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมจะดําเนินการในชวงป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  20 


สําหรบัในพ้ืนที่จังหวดัหนองคาย ปจจุบันภาคเอกชนกําลังดําเนินการพัฒนาจัดตั้งนคิมอุตสาหกรรม 


โดยการสนบัสนนุของการนคิมอุตสาหกรรมอยู ซึ่งเห็นวาแผนงานดังกลาวไมไดมีความสอดคลอง 


ในการกอสรางนิคมอตุสาหกรรม อยางไรก็ตามในการเชื่อมดานศุลกากรบานปาไร จังหวดัสระแกว 


กับทางกัมพูชา กับการเชือ่มตอดานสะเดาแหงใหมกับทางมาเลเซียก็ยังมีปญหาตดิขดั ซึ่งอนันี ้


ก็จะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวดัสระแกว 25 


และจังหวดัสงขลาตามลําดบั ซึง่จะตองมีการแกไขปญหาตอไป  
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  กลุมที่ ๓ พ้ืนที่การพัฒนาถนนจะแลวเสร็จในป ๒๕๖๖ หรือหลังจากนัน้  


ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี ในจังหวดัเชียงรายนัน้การนคิมอตุสาหกรรม 


แหงประเทศไทยก็ไมมแีผนที่จะจัดตั้งนิคมอตุสาหกรรม ซึ่งทางจังหวดัเชียงรายกาํลังดําเนินการ5 


สงเสริมใหภาคเอกชนมาดาํเนินการเอง สวนในจังหวัดกาญจนบุรีนัน้ ทางการนคิมอตุสาหกรรม 


แหงประเทศไทยมแีผนที่จะจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมในป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ แตอาจจะตองชะลอ


ออกไป เนื่องจากวาตองดูความชดัเจนของทาเรือน้ําลึกทวายในประเทศเมียนมาเสียกอน  


ประกอบกบัดานบานพุน้าํรอนก็ยังเปนเพียงแคดานผอนปรน ซึ่งมกีารคาขายบริเวณชายแดน 


ไมมากนัก ก็เปนปจจัยสําคญัในการที่จะตองพิจารณาในการดําเนินการตอไปดวยเชนกัน  10 


จากการศึกษาแผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกหรอือีอีซ ี


พบวาภาครัฐและเอกชนมีแผนงานโครงการท่ีหลากหลาย ความสําเร็จของอีอีซีจะขึน้อยูกับ


ประสิทธิภาพการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจากแผนงานที่ตัง้ไวมีมูลคามากกวา  


๑.๕ ลานลานบาท ท้ังหมด ๙ แผนงานใหญ ๆ ซึ่งกม็ีความสําคญัท่ีจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ


ตามแผนงานและสอดคลองกันดวย หากพิจารณาโครงขายถนนที่เปนแกนหลักเชือ่มโยงพ้ืนท่ี 15 


เอสอีแซด (Special Economic Zone : SEZ) และอีอซีี (Eastern Economic Corridor : EEC)  


ประตกูารคา แหลงการผลิต และแหลงวตัถดุิบเขาดวยกนัจะพบวา ในปจจุบันทางหลวง 


ที่เปนถนนสายหลักเชื่อมตอระหวางจังหวัดและระหวางภูมิภาคสวนมากไดรับการพัฒนา 


ใหเปน ๔ ชองจราจรเกือบหมดแลว นอกจากนั้นเสนทางเชื่อมตอกบัประเทศเพ่ือนบาน 


ตามดานชายแดนตาง ๆ ไดรับการพัฒนามาเปนลําดบั ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรฐับาลทาน  20 


พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ที่ใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัทางการคาของประเทศ 


นอกจากนัน้หนวยงานของรฐัตาง ๆ ไดมีการปรับปรุงขัน้ตอนและกระบวนการขออนุญาต  


ปรับปรุงอาคารดานศุลกากรใหทันสมัย สามารถรองรับการดําเนนิการดานพิธกีารศลุกากร 


ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะอนุกรรมาธกิารไดมีการศึกษาถึงแผนงานของการพัฒนา 


 25 
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๑๕ 
สนช. ๔๙         ราตรี  ๓/๖ 


 


การขนสงทางรถไฟดวย ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนรูปแบบการขนสงที่มตีนทุนถูกกวา 


การขนสงทางถนน จากการพิจารณาแผนงานโครงการกอสรางทางรถไฟท้ังหมดพบวา  


ภายในป ๒๕๖๕ เสนทางรถไฟในปจจุบนัจะไดรบัการพัฒนาเปนทางคูท้ังหมด ทําใหการขนสง 5 


ทางรางในประเทศมีประสิทธิภาพและมีความตรงตอเวลามากขึ้น อยางไรกต็ามเมื่อพิจารณา


โครงขายรถไฟรองรบัพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพบวา ในป ๒๕๖๕ รถไฟทางคูจะรองรบั


พ้ืนที่เฉพาะจังหวัดหนองคายและจังหวดัสระแกวเทานัน้ ยังไมไดรองรบัพ้ืนที่เอสอแีซดที่เหลือ 


ดังนัน้จึงมีความจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องตามแผนงานโครงการกอสราง


ทางรถไฟสายใหมอีก ๗ เสนทางทีว่างไวดวย รวมไปถงึโครงการรถไฟความเรว็สูงเชือ่ม ๓ สนามบนิ 10 


พรอมทั้งเรงการดาํเนนิการใหเสร็จเร็วขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนทีเอสอีแซดและอีอซี ี


 


          - ๔/๑ 
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๑๖ 
สนช. ๔๙         มยุรี  ๔/๑ 


  


  ดานการขนสงทางน้ํา แบงเปนการขนสงในลําน้ําและการขนสงทางทะเล  


สําหรบัการขนสงในลําน้ํา คณะกรรมาธิการมีขอเสนอแนะ ดังนี้  


  ในอดตีการขนสงในลําน้ําเปนเสนทางหลักของการขนสงภายในประเทศ 5 


ประกอบดวย แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง และแมน้ําบางปะกง  


ซึ่งในปจจุบันสินคาหลักทีข่นสงทางน้ํา ไดแก ดิน หิน ทราย เชื้อเพลิง ซีเมนต ปุย และสินคาเกษตร 


สําหรบัการขนสงในลําน้ําเพ่ือรองรบัอีอซี ี(Eastern Economic Corridor : EEC) และเอสอีแซด 


(Special Economic Zone : SEZ) นั้น ปจจุบันใชการขนสงสินคาโดยเรือบารจ (barge)  


ระหวางจังหวัดพระนครศรอียุธยากับทาเรือกรงุเทพ ทาเรือสมุทรปราการ หรือจากทาเรือ 10 


ในแมน้ําทาจีน แมน้าํแมกลอง แมน้าํบางปะกงไปยังทาเรือกรงุเทพหรอืเกาะสีชัง แลวขนถาย 


ขึ้นเรือสินคาขนาดใหญตอไป เนือ่งจากการขนสงทางน้าํมีตนทุนถูกที่สุด รฐับาลจึงมีนโยบาย 


ใหเพ่ิมปรมิาณการขนสงทางน้ํา แตมีขอจํากดัดวยระดบัความลึก ความกวาง ความคดเคี้ยว  


และความเรว็ของกระแสน้ํา ตลอดจนความสูงของสะพาน เพราะฉะนั้นจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้  


  ๑. มีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชแมน้าํในปจจุบัน โดยจะตอง 15 


มีการปรับปรุงสภาพรองน้ํา ปรับปรุงทาเรือใหมีอุปกรณหนาทาสําหรับการขนถายสินคา  


มีคลังเก็บสินคา และมีการเชื่อมตอกับการขนสงรูปแบบอื่น ๆ เพราะในปจจุบนัเรอืมีขนาดใหญขึน้ 


บรรทุกไดมากขึ้น การที่สามารถจะกระจายสินคาไดสะดวกจะชวยลดตนทุนการขนสงไดมากขึ้น 


   ๒. นอกจากนัน้ควรจะตองมกีารลงทุนใหมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 


ในการใชแมน้าํ เชน โครงการกอสรางเขื่อนยกระดับน้ํา มีการขุดลอกรองน้ํา การปรบัเปล่ียน 20 


เสนทาง ตองพิจารณาความตองการขนสงสินคาท้ังประเภทและปริมาณ เสนทางการเคล่ือนยาย 


สินคาในอนาคต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมตอกับรปูแบบการขนสงอืน่ ๆ โดยตองพิจารณาวาคาใชจาย 


ในการขนสงและระยะเวลาอยูในเกณฑที่ผูประกอบการรับไดหรือไม จึงจะมาพิจารณาวาโครงการ 


ตาง ๆ มีการลงทนุสูง หรือมคีวามคุมคาเพียงไร  


 25 
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๑๗ 
สนช. ๔๙         มยุรี  ๔/๒ 


 


  ๓. คณะอนกุรรมาธกิารเสนอใหรัฐบาลหาทางสงเสรมิใหผูประกอบการนําเรือ 


ติดเครื่องยนตมอเตอรบารจ (motor barge) และเรอืดนัพุชโบท (push boat) มาใชแทน 


เรือลากจูง เนื่องจากกนิน้ําลึกนอยกวา มีระวางบรรทุกมากกวา และสามารถขบัเคล่ือน 5 


ไดดวยตัวเอง ทาํใหเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนสงทางน้าํมากย่ิงขึ้น  


  สําหรบัการขนสงทางทะเล ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรประเทศเปนประเทศ  


สองฝงทะเลอาวไทยกบัอันดามัน การขนสงทางทะเลตองเดนิเรือออมแหลมมลายูผานชองแคบ 


มะละกา ปจจุบันประเทศไทยมีทาเรือน้ําลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศคือทาเรือ 


แหลมฉบงัและทาเรือมาบตาพุด และดวยนโยบายพัฒนา สงเสริมอีอซีแีละเอสอีแซดทําใหมแีนวโนม 10 


ความตองการขนสงทางทะเลเพ่ิมสูงขึน้ รฐับาลจึงมีการจัดทําแผนพัฒนาทาเรือแหลมฉบงัระยะท่ี ๓ 


และทาเรือมาบตาพุดระยะท่ี ๓ เพ่ือเพ่ิมจํานวนหนาทาใหสอดคลองกบัปรมิาณสินคาท่ีเพ่ิมขึน้ 


แตที่ผานมาทาเรือแหลมฉบงัยังประสบปญหาการขยายทาเรือตามสัญญากับกลุมบริษัท ฮัทชิสัน 


แหลมฉบงั เทอรมินัล จํากัด จึงเหน็ควรเรงรัดการแกไขปญหาดงักลาว ตลอดจนเรงรัดการพัฒนา 


ทาเรือท้ังสองใหเปนไปตามแผนงาน นอกจากนั้นรฐับาลยังมีแผนพัฒนาทาเรือสงขลา ๒ จังหวดั 15 


จังหวดัสงขลา และทาเรอืปากบารา จังหวัดสตูล แตก็ยังมีปญหาการคดัคานของประชาชนในพ้ืนที ่


และจากบทเรียนการสรางทาเรือระนองที่มปีริมาณการขนสงสินคานอย ไมคุมคากบัการลงทุน 


จึงสมควรเรงรดัผลการศกึษาความคุมคา คุมทุนของทาเรือทั้งสอง โดยพิจารณาปริมาณและสินคา 


ที่จะสงผานทาเรือวามีความตองการขนสงเพียงใด ตลอดจนแนวโนมในอนาคต เพราะเปนตวัแปร 


สําคัญในการคิดคาระวางเรอืท่ีตองสามารถแขงขันกับทาเรือในประเทศขางเคียงได นอกจากนัน้ 20 


อาจตองมีการทบทวนเปาหมายหรือวตัถุประสงคของการสรางทาเรือท้ังสองอีกครั้งวาควรจะม ี


ทาเรือเพ่ืออะไร สําหรับทาเรือสงขลาปจจุบนัมคีวามแออัดเพราะขาดอปุกรณขนถายตูสินคา 


หนาทา ทําใหตองใชเวลานานในการขนถายสินคา การเสียเวลาดังกลาวสงผลใหผูประกอบการ 


ขนสงสินคาเปล่ียนเสนทางไปใชทาเรืออื่น ดังนั้นรัฐบาลจําเปนตองเรงรัดหาเอกชนผูประกอบการ 


รายใหมเขามาบรหิารทาเรือสงขลา พรอมทั้งเรงจัดหาอปุกรณขนถายตูสินคาหนาทาโดยเร็ว 25 
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๑๘ 
สนช. ๔๙         มยุรี  ๔/๓ 


 


หากพิจารณาถึงความจําเปนตองมีทาเรือรองรบัการขยายตัวของปริมาณสินคาไปทางตะวนัตก 


คณะอนกุรรมาธิการเสนอใหมีพิจารณาพัฒนาทาเรอืกนัตังและทาเรอืนาเกลือ ซึ่งปจจุบันมีสินคา 


ที่สงผานทาเรือทัง้สองอยูแลว และสามารถพัฒนาใหรองรับปรมิาณสินคาทีม่ีแนวโนมจะมากขึน้ได 5 


ในอนาคต ซึ่งจะเปนการชวยแกปญหาในระยะตน นอกจากนัน้ทาเรอืท้ังสองยังมีเสนทางถนน 


และเสนทางรถไฟที่มีแผนพัฒนาท่ีจะเชื่อมตอไปยังพ้ืนทีต่าง ๆ ดวย 


  สําหรบัการขนสงทางอากาศ เนื่องจากปจจุบันมีปริมาณความตองการในการขนสง 


สินคาทางอากาศ แอรคารโก (air cargo) มากขึน้ในหลายพ้ืนที่ รฐับาลควรพิจารณากอสราง 


คลังสินคาตามสนามบนิท่ีมปีริมาณสินคามากพอ พรอมท้ังสนบัสนนุการจัดตั้งฟรีเทรดโซน  10 


(free trade zone) เพ่ือเปนการสนับสนุนอตุสาหกรรมสําหรบัสินคาถายลําหรือผานแดน 


ที่มิไดนําเขามาบรโิภคในประเทศไทย นอกจากนั้นทาอากาศยานอูตะเภาเปนยุทธศาสตรของ


ประเทศดานการบนิ การที่จะใหประเทศไทยเปนศนูยกลางดานอตุสาหกรรมการบนิในภูมิภาค 


รัฐบาลจึงควรเรงรดัการดาํเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ซึง่คณะอนกุรรมาธิการศึกษา


ดานโลจิสตกิสก็อยูระหวางการศกึษาการจัดทาํแผนพัฒนาแอรคารโกของประเทศโดยรวมอยูดวย  15 


   นอกจากการมีระบบการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางถนนท่ีดแีลว 


การเชือ่มตอกันระหวางระบบก็เปนส่ิงสําคัญไมแพกัน ซึง่ยังคงเปนปญหาสําคญัของระบบ 


โลจิสติกสของไทย การดําเนนิการแกไขปญหาจึงจําเปนตองมหีนวยงานกลาง อาทิ สํานักงาน 


นโยบายและแผนการขนสงและจราจร หรอื สนข. มาเปนผูบรูณาการแผนงานการขนสงทัง้หมด 


เนนการเชื่อมตอของทุกระบบ โดยเลือกตําแหนงสถานเีชื่อมตอที่สอดคลองกบัความตองการ 20 


ของภาคเอกชน โดยรฐัอาจเปนผูลงทนุคากอสรางเอง แลวใหเอกชนสัมปทานไปดําเนินการ 


ซึ่งจะทาํใหการขนสงท้ังระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดตนทนุการขนสง ทาํใหราคาสินคาของไทย 


สามารถแขงขนักบัประเทศอื่น ๆ ได นอกจากนีร้ัฐบาลควรเรงรัดหาผูประกอบการรายใหม 


เขามาดําเนนิการบรหิารไอซดีี (Inland Container Depot : ICD) ที่ลาดกระบงั เนื่องจาก


ผูประกอบการรายเดมิไดหมดสัญญาสัมปทานไปนานแลว 25 


 


          -  ๕/๑ 







๑๙ 
สนช. ๔๙        นนทศกัดิ ์ ๕/๑ 


 


 ในการพิจารณาศึกษาครัง้นี ้นอกจากจะพิจารณาเพ่ิมศักยภาพการขนสง


ภายในประเทศแลว การเชื่อมตอระหวางประเทศไทยกบัตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน


ก็มีความสําคัญ ดังนั้นคณะอนุกรรมาธิการจึงไดทําการศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานที่จุดเชื่อมตอ 5 


ที่ดานพรมแดนตาง ๆ และมีการศึกษาสภาพเสนทางคมนาคมในพ้ืนทีป่ระเทศเพ่ือนบาน  


จากการศึกษาพบวา ประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเปน สปป. ลาว กมัพูชา มาเลเซีย และเมียนมา  


ทุกประเทศมีแผนงานโครงการปรบัปรงุคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศอยางมาก


เชนเดียวกนั ซึ่งจะสงผลดีตอการคาและการลงทนุของนักธรุกิจของไทยและของประเทศเพ่ือนบาน


เชนกนั ดังนั้นการเชือ่มตอระหวางประเทศไทยกับตางประเทศส่ิงที่จะตองปรบัปรงุที่สําคัญ 10 


คือเรื่องของกฎระเบียบทีเ่กีย่วของกับการนาํเขาและสงออก และการนําเทคโนโลยีมาใชอยางจรงิจัง 


ซึ่งสรปุได ดังนี้  


เรื่องของกฎระเบียบหรือวธิปีฏิบัต ิหรอืกฎระเบียบทีม่ีความซ้ําซอน  


คณะอนกุรรมาธิการพิจารณาแลวก็ยังมีอยูหลายประเดน็ เชน ปญหากฎระเบียบในการ 


ขอใบอนญุาตสําหรับสินคาผานแดนและสินคาถายลําทีม่ีหลายขัน้ตอน มีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ 15 


ปญหากฎระเบียบที่ยังไมมีการอนญุาตหรอืไมใหมีการยกเวนการขอใบอนุญาตในบางรายการสินคา


สําหรบัสินคาที่เขาคลังสินคาทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร ปญหากฎหมายไมอนุมตัใิหสินคา 


ผานแดนสามารถทําการรวบรวมเขาดวยกัน หรอืคอนโซลิเดท (consolidate) ในคลังสินคา 


ทัณฑบนและเขตปลอดอากร ปญหาท่ีผูประกอบการนําเขาตองไดรบัใบอนุญาตกอนท่ีวตัถดุิบหรือ


สินคาจะถึงทาที่ประเทศไทย ปญหาการเกบ็ภาษีในคลังสินคาทัณฑบนและเขตปลอดอากรท่ีมีการ20 


ตีความพิกดัภาษีแตกตางกัน ปญหาตาง ๆ เหลานี้มีมานานแลวแตยังไมไดมกีารดําเนินการแกไข  


จึงมีขอเสนอแนะใหรฐับาลตัง้คณะทํางานขึ้นมาศกึษาปญหาเหลานี้อยางจริงจังและดําเนินการแกไข  


ไมวาจะเปนการปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิมหรือการออกกฎหมายใหม  
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๒๐ 
สนช. ๔๙        นนทศกัดิ ์ ๕/๒ 


 


สําหรบัการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในรูปแบบของเนชนัแนลซงิเกิล 


วินโดว (National Single Window : NSW) การขออนุญาตในการนาํเขาและสงออกใหทําผาน


ระบบเพียงที่เดียว โดยผูประกอบการไมตองไปตดิตอหลายหนวยงานนัน้มีขอเสนอ ดังนี้  5 


รัฐบาลควรเรงรดัการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอมูลการคาทาง


อิเล็กทรอนิกสผานทางเอน็เอสดับเบิลยู (National Single Window : NSW) ทั้งแบบจีทูจี  


(Government To Government : G TO G) และบีทจีู (Business To Government : B TO G) 


ใหเปนรูปธรรม  


รัฐบาลควรเรงรดัพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล10 


อิเล็กทรอนิกสระหวางผูประกอบการขนสงผานทา สําหรบัเรือแหลมฉบัง ทาเรือกรุงเทพ  


และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  


รัฐบาลควรเรงรดัพัฒนากระบวนการชาํระเงนิใหสามารถทําผานระบบ 


เอ็นเอสดับเบิลยูและเนชันแนลอีเพยเมนท (National e – Payment) ได  


รัฐบาลควรเรงรดัพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนกิสระหวางประเทศกับสมาชิก15 


อาเซียนซงิเกิลวินโดว (ASEAN Single Window : ASW)  


รัฐบาลควรเรงรดัพัฒนาการเชื่อมโยงขอมลูใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาทาง


อิเล็กทรอนิกส อาทิเชน ฟอรมด ี(Form D) ฟอรมเอทิกา (Form ATIGA) ฟอรมเอเค (Form AK) 


ฟอรมเจเทปปา (Form JTEPA) เปนตน  


รัฐบาลควรจัดทาํกฎหมายกลาง ปรับปรุงกฎระเบียบใหรองรบัการบรกิารทาง20 


อิเล็กทรอนิกส  


ที่สําคัญคอืรัฐบาลควรจัดตัง้สํานักงานอาํนวยความสะดวกทางการคาแหงชาตขิึ้น 


ใหเปนหนวยงานกลางในการบูรณาการแผนงาน และเปนเจาภาพหลักในการขับเคล่ือนนโยบายที่


เกี่ยวกบัเนชันแนลซิงเกิลวนิโดว โดยใหถือเรื่องการพัฒนาเนชันแนลซิงเกิลวนิโดวเปนวาระแหงชาติ  
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๒๑ 
สนช. ๔๙        นนทศกัดิ ์ ๕/๓ 


 


  คณะอนกุรรมาธิการไดไปทาํการศกึษาความกาวหนาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ


พบวายังมปีญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอยูหลายพ้ืนที่ ไดแก ความเหมาะสมของพ้ืนที่ท่ีประกาศ


เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวไดถูกพัฒนาไปใหมีความเจรญิคอนขางมาก  5 


เปนพ้ืนที่ทีม่ีการคาตามแนวชายแดนท่ีคกึคัก หรือบางพ้ืนท่ีไดกลายเปนยานชุมชนไปแลว ทําใหเกดิ


ปญหาที่ดนิราคาแพง นกัลงทุนไมอยากที่จะมาซื้อที่ดนิเพ่ือเอาไปตั้งเปนโรงงานหรอืพัฒนาเปน 


นิคมอตุสาหกรรม  


  ในภาพรวมทัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จังหวดัสระแกว หรืออําเถอ


สะเดา จังหวดัสงขลา ก็เสนอวาควรจะตองมีการพิจารณาประกาศพ้ืนท่ีใหใชสิทธปิระโยชนเพ่ิมเติม 10 


โดยใชพ้ืนท่ีที่อยูหางจากชายแดนออกไปใหเปนแหลงผลิต และเนื่องจากยังมีทีด่นิราคาที่ยังไมแพง 


สวนพ้ืนที่ทีอ่ยูใกลชายแดนอาจจะเปนพ้ืนที่เปนตลาด ก็คือหมายความวาใหพ้ืนที่ภายในเปนทีผ่ลิต 


พ้ืนที่ชายแดนก็เปนหนาราน เปนตลาดขายของ ทั้งที่จังหวดัสระแกว ที่จังหวัดตาก แลวกท็ี่อําเภอ


สะเดา จังหวดัสงขลา  


  สรุปผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาดานโลจิสติกสพบวาแนวความคดิ 15 


การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสเพ่ือรองรับและสนับสนนุเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน


และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลนั้นมคีวามเหมาะสม ประสานสอดคลอง  


และสนับสนนุซึ่งกนัและกนัเปนอยางดี หากสามารถดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามแผนงาน 


ที่กําหนด รวมทั้งสามารถทําความตกลงกบัประเทศเพ่ือนบานไดแลวก็จะสามารถใหเกิดการ 


อํานวยความสะดวกทางการขนสงไดเปนอยางดี มปีระสิทธิภาพ อยางไรกต็ามเพ่ือใหการดําเนินการ 20 


มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ คณะอนุกรรมาธกิารก็มีขอสรปุในประเด็นท่ีสําคัญ ดงันี้  


  ๑. ควรจะตองเรงรดัการดําเนินการกอสรางรถไฟทางคู ท้ังเสนทางปจจุบันและ


เสนทางใหม รวมถึงรถไฟเชือ่มตอ ๓ สนามบินใหเสร็จโดยเรว็ 
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๒๒ 
สนช. ๔๙        นนทศกัดิ ์ ๕/๔ 


 


  ๒. ควรจะตองมีการเรงรดัพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรอืมาบตาพุด และทาเรือ


สงขลา รวมถงึพิจารณาศกึษาความจําเปนที่จะตองมีทาเรือน้ําลึกฝงตะวันตกวามีความจําเปน 


มากนอยเพียงใดแลวจะอยูที่ไหน  5 


  ๓. ตองเรงรดัการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิและทาอากาศยานอูตะเภา 


ใหเสรจ็ตามแผน 


  ๔. ตองเรงรดัการพัฒนาศนูยเปล่ียนถายสินคา สําหรับการเปล่ียนโหมดการขนสง


เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงอยางแทจริง  


  ๕. ตองเรงรดัการแกไขปญหาดานกฎระเบียบ ขอบังคบั การนาํระบบเทคโนโลยี10 


สารสนเทศมาใชใหเกดิประโยชน รวมทัง้พิจารณาความจําเปนและเหมาะสมในการจัดตัง้สํานกังาน


อํานวยความสะดวกทางการคาแหงชาต ิ


  ๖. ดาํเนนิการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิขึ้น เชน ปญหาการหาผูประกอบการ 


รายใหมมาบรหิารไอซีด ี(Inland Container Depot : ICD) ที่ลาดกระบงั และบริหารงานที่ทาเรือ


สงขลา ปญหาการขยายทาเรือแหลมฉบังทีม่ีปญหากับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล จํากดั 15 


ปญหาการเชื่อมตอกบัประเทศเพ่ือนบานทีด่านสะเดา จังหวดัสระแกว เปนตน รวมถึงปญหา 


การอนุญาตใหรถสินคาไทยผานเขาไปในประเทศเพ่ือนบาน  


  อยางไรก็ตามก็เปนทีน่ายินดอียางย่ิง จากผลการดาํเนนิงานของรัฐบาลที่ผานมา 


โดยเฉพาะดานโลจิสตกิสสงผลใหลาํดบัขดีความสามารถดานโลจิสตกิสของไทย โลจิสตกิส 


เพอรฟอรแมนซอนิเดกซ (logistics performance index) ขยับสูงขึน้ถึง ๑๓ อนัดับ  20 


จากอันดับท่ี ๔๕ ในป ๒๐๑๖ มาเปนลําดบัที่ ๓๒ ในป ๒๐๑๘ ปนี้ แลวก็เปนลําดับท่ี ๒  


ของอาเซียน ซึ่งถาหากรัฐบาลสามารถดําเนนิการไดตามแผนท่ีกําหนดก็คาดวา ขีดความสามารถ


ดานโลจิสตกิสของไทยกค็งจะขยับสูงขึ้นกวานี้อีก คือมีอนัดับที่ดีกวานี้อีก ก็หวังเปนอยางย่ิงวา


ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธกิารศึกษาดานโลจิสติกสในครั้งนี้ก็จะเปนประโยชนกับ 


การบริหารงานของประเทศไทย เปนประโยชนที่รัฐบาลจะสามารถนําไปใชเปนขอมลู 25 
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๒๓ 
สนช. ๔๙        นนทศกัดิ ์ ๕/๕ 


 


ในการพิจารณาแกไขปญหาหรือวาทําใหการพัฒนาเอสอีแซด (SEZ) และออีีซ ี(EEC)  


มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ผมขออนุญาตจบการนําเสนอเพียงเทานี ้ขอบคุณครับ  


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  5 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายหรือไม  


เชิญทานสาธติ  ชาญเชาวนกลุ กอนครบั  


  นายสาธติ  ชาญเชาวนกุล   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ


ที่เคารพ กระผม นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิทานประธานครบั  


ก็ตองขอชมวาทางคณะกรรมาธิการชุดนีไ้ดพิจารณาศกึษาภาพรวมของโลจิสติกสของประเทศไทย 10 


ไดอยางครบถวนจริง ๆ ทัง้ประเทศไทย แลวมีการดําเนินการหลายโครงการ แลวก็เชื่อมโยงทีต่าง ๆ 


แลวกถ็ือวาเปนการลงทนุขนาดใหญของรฐัทั้งในเรื่องของถนน เรื่องรถไฟ เรือ่งสนามบิน และทาเรือ 


ประเดน็ที่ผมอยากจะเรียนใหความเห็นกค็งเปนประเดน็ในเรื่องของสวนท่ีเกี่ยวกับเรือ่งของภาค


ตะวันออกท่ีเรียกวาอีอีซ ีอีอซีีนัน้ในแผนงานที่ไดเขียนเอาไวก็จะมีท้ังในเรื่องของถนน เรื่องของทํา


ทาเรือ เรื่องของการพัฒนาสนามบนิ เรื่องของการทํารถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับสนามบิน และท่ี15 


สําคัญอนัหนึ่งกค็ือเรือ่งของรถไฟรางคู ทีนี้ในประเดน็เหลานี้ผมกค็ิดวาในเอกสาร หนา ๕๖ ไดเขียน


ไวชดัเจนแลววา กรณีรถไฟรางคูนั้นรัฐจะมีโครงการที่จะเสร็จในป ๒๕๖๓ จํานวน ๗ โครงการ 


จากเสนทางประมาณ ๙๙๓ กิโลเมตร แลวในป ๒๕๖๕ จะเสรจ็อกี ๗ เสนทางประมาณ  


๑,๕๑๑ กโิลเมตร 


 20 


         - ๖/๑  







๒๔ 
สนช. ๔๙           จิตตมิา มวง  ๖/๑ 


 


  ประเดน็ผมก็คอืวา โครงการเหลานีน้ั้นเปนการเชื่อมโยงระหวางตางจังหวดั 


ที่อยูไกลออกไป เพ่ือที่จะเขามาท่ีแหลมฉบงั ในภาคตะวันออก แตขณะทีร่ัฐบาลนัน้สงเสริมใหเกิด


อุตสาหกรรมอยูใน ๓ จังหวดั กค็ือจังหวดัชลบรุี จังหวัดระยอง และจังหวดัฉะเชิงเทรา  5 


ซึ่งเรากถ็ือวาเปนเขตที่มีการลงทุนมาก เปน ๖๐ – ๗๐ เปอรเซ็นตของการลงทุนประเทศไทย 


จากตางประเทศไปอยูในเขตแถวนี้ทั้งหมด แลวเขาใชทาเรือมาก ประเดน็ก็คอืวาโรงงานเหลานั้น 


ในปจจุบันไมไดมีการใชรางรถไฟทางคูเลยในการทีป่ระกอบกิจการของเขา ประเดน็ที่ ๑ 


  ประเดน็ที่ ๒ เนื่องจากเหตุผลก็คือวา ใกลเกินไปในการท่ีขนสงโดยรถไฟ  


ทานก็คงทราบดวีาระยะทางอยางมากประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร หรือ ๕๐ กิโลเมตร หรือประมาณ  10 


๒๐ กโิลเมตร จากนิคมอุตสาหกรรมไปที่ทาเรือใกลเกินกวาที่จะใชรถไฟใหไดประโยชน  


  ประเดน็ที่ ๓ การตดิตอการสงสินคาระหวางบริษัทเองภายในนั้นเปนการ 


ซพัพลายเชน (supply chain) ท่ีจะตองสงเขาไป เชน ทกุ ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ก็ย่ิงไมตองใช 


รถไฟใหญ ใชรถบรรทุกนี้สะดวกกวา 


  ประเดน็ที่ ๔ คือรางรถไฟกไ็มไดไปเชื่อมตอใกล ๆ โรงงานของเขา ไมไดใกล   15 


นิคมอตุสาหกรรมของเขา  


  ประเดน็ผมก็คอืวา สุดทายส่ิงที่เราทําอยู แลวเราคาดหวงัวาจะใหอตุสาหกรรมใช 


จะไมไดใช หรอืไมไดใชประโยชน ในขณะที่การลงทุนในตางจังหวัดนอกเหนอืไกลออกไปตาม


ทั้งหมด ๑๔ เสนทางที่รฐับาลไดทําขึ้นมาที่จะเสร็จป ๒๕๖๕ นัน้ กไ็มไดมีเขตอุตสาหกรรมใหญ ๆ  


ที่ไปรองรบัเพ่ือจะใชการขนสงสินคาจากจังหวดัเหลานัน้ขึ้นมา หรือแมกระทั่งเสนทางในอนาคต 20 


ก็เชนกันไปขยายตอออกไปเรื่อย ๆ ในเขตตางจังหวัด เพราะฉะนัน้ประเด็นผมตรงนี้ก็คือวา 


สุดทายคือวาการที่เราจะมาชวยโลจิสติกส (logistics) สําหรับอุตสาหกรรมจะไมไดผลอยางที ่


เราคดิกนัไวอยางนั้น หรอืแมกระทั่งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อาจจะใกลเกินไป  


ในการที่จะใชรถไฟและขนสงไปที่ทาเรือแหลมฉบังดวยเชนกัน ผมวาอนันี้เปนประเด็นทีน่าจะ 


ตองพิจารณา ถาไมอยางนั้นเราจะเปนการลงทุน และสุดทายก็คอืใชขนสงคนเดนิทางไปมาระหวาง 25 


 


 


 


 


 30 







๒๕ 
สนช. ๔๙           จิตตมิา มวง  ๖/๒ 


 


จังหวดัเปนหลัก ซึ่งก็คงไมผิด แตวาไมไดในเรื่องของส่ิงที่เราใหเกิดประโยชนกับอตุสาหกรรมดวย 


สวนรถไฟความเรว็สูงนัน้กแ็นนอนเปนที่ทราบกนัดวีา เราไปใชสําหรับขนคน ไมใชใชขนสินคา 


เพราะฉะนัน้ผมคิดวามปีระเด็นตรงนี้ทีน่าจะตองพิจารณาวา ถาไมอยางนั้นเราจะไมไดเกดิประโยชน 5 


สูงสุดกบัประเทศในระยะยาว ขอบคุณครับ  


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทาน พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร ครับ  


  พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร   :   กราบเรียนประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาตทีิ่เคารพ 


กระผม พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร ก็ตองขออนญุาตคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญัญตัิ 10 


แหงชาต ิไดทําการศกึษา เรือ่ง แผนการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสตกิสและ 


การอํานวยความสะดวกทางการคาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และเขต


เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล ซึง่ผมไดนั่งฟงตลอดแลวกอ็านในเอกสารที่ทานไดทํา ก็ตอง 


ขอชื่นชมวาทานทาํไดอยางละเอียดทกุแง ทุกมุม ทุกพ้ืนที่ ไมวาทางบก ทางราง หรือทางอากาศ 


หรือทางน้ํา ทุกดาน ทุกชองทาง อนันีก้็ตองชื่นชมแลวเปนเอกสารทีม่ีคุณคามาก แตวาทาน 15 


ก็ไดวิเคราะหปญหาตาง ๆ นั้นไดอยางเกือบครบถวน ผมใชคําวา "เกือบครบถวน" เนื่องจากวา 


การวเิคราะหปญหานั้นตองใชขอมูลเชิงลึก แตในเวลาอนัจํากดันัน้ทานทําไดดมีาก  


แตในขณะเดียวกันก็จะเห็นไดวา รฐับาลนั้นก็พยายามทีจ่ะทําโครงสรางพ้ืนฐานไมวาทางบก  


ทางราง ทางอากาศไดพยายามที่จะเสนอ แลวโดยเฉพาะจะเห็นไดชัดวาเกือบทุกจังหวดัในเสนทาง 


ที่ไปเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปนจังหวัดเปาหมายนั้นจะเหน็ไดวา ถนนหนทางนัน้ไดรับการพัฒนา  20 


ไดเสริมสรางขึน้มาอยางเปนจํานวนมาก และเมื่อสัปดาหที่ผานมาวันอังคารกม็ีมตคิณะรัฐมนตรี 


ไดอนุมตัิใหสรางเสนทางรถไฟจากอําเภอเดนชัยไปยังอาํเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อันนี้จะเปน


เรื่องท่ีใหขอสังเกตไดวา รฐับาลใสใจและใหความสนใจในเรื่องของโลจิสตกิส (logistics) การขนสง 


ทุกระบบอนันี้ แตผมเองนัน้ก็อยากจะมีขอสังเกตใหคณะกรรมาธิการไดรับไปและผนวกรวมในการ


เสนอแนะตอคณะรฐัมนตรีกค็ือวา ในเรือ่งของการอํานวยความสะดวกผานชองทางดานตาง ๆ  25 
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๒๖ 
สนช. ๔๙           จิตตมิา มวง  ๖/๓ 


 


เราจะเหน็ไดวาระยะหลังนี้สินคาผานดานจํานวนมาก จากการตรวจสอบหรอืวาสภาพการสงออก


ตามดานชายแดนนั้นจะเห็นไดวาขยายตัว แตพอมองไปมุมกลับของเรื่องการเก็บภาษี เนื่องจากเรื่อง


ของอาเซียนเรามีเขตการคาเสรี การเก็บภาษีไดนอยลง จนบางครั้งเกือบไมคุมคา อนันี้ก็ตองฝาก  5 


แลวที่ทานไดเสนอวาเราจะตองใชระบบสารสนเทศเขามาควบคุม กํากับดูแล การสงออก  


การบรูณาการหนวยงาน อนันั้นชัดเจนวารฐับาลควรจะตองทํา แลวเปนการเรงดวนดวย  


แลวเปนเรื่องของการทีโ่ปรงใสดวย อนันีถ้าทําไดแลวมูลคาในเรือ่งของรายรับ ในเรือ่งของภาษี 


ตามชองทางตาง ๆ นัน้อาจจะกลับขึ้นมาเพ่ิมมากขึน้  


  อีกประการหนึ่งเราจะเห็นไดวา ขอตกลงระหวางประเทศในรอบอาเซียนนี ้10 


เรามขีอตกลงในการผานแดนที่มีความแตกตางซึ่งผมจะไดกลาวตอไปวา เรามขีอตกลงกับมาเลเซีย


เรื่องของการผานแดน เรือ่งการใชทางรถไฟ เรามีขอตกลงกับลาวในเรื่องของการผานแดนดวยใช


ทางรถยนต แตทานทราบหรือไมวาการอํานวยความสะดวกนั้นในการผานแดน การสงสินคาตาง ๆ 


นั้นประเทศไทยเราเปนประเทศที่ใจดีมาก สินคาถามาถึงขอบชายแดนไทย เขามาจุดศูนยกลาง


การตลาดที่จะสงไปทัว่ประเทศไทย หรือทัว่อาเซียน หรอืทั่วโลก ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมในการ 15 


ใชทาง ไมมีการเก็บคาผานแดน แตเราไปรอบเพ่ือนบานของเรา ยกตวัอยางวาสินคาจะไปจีน 


ผานลาว หรือจะไปเวียดนามผานลาว แลวจะตองเสียคาธรรมเนียมในแตละแขวง แตละเขตในการ


ผานเขต ตรงนีเ้ปนความแตกตางทั้งที่มขีอตกลงกัน อันนี้ความใจด ีผมก็ฝากวาเมื่อมีความตกลง 


กันแลวเขาปฏิบตัิเราอยางไร เราควรทําดวยความประนีประนอม เพราะวาเราจะตองใชเงินมา


บํารุงรักษาเสนทาง ไมอยางนั้นเราจะตองใชภาษีของพ่ีนองประชาชนเทานั้นไปดําเนนิการ  20 


ก็อยากจะฝากตรงนี้วาควรจะปฏิบตัิดวยวธิีถอยทถีอยอาศัยเมื่อเขาเกบ็เรา เรากค็วรเก็บเขาบาง 


ใหสมน้ําสมเนือ้ หรือการผานแดนของมาเลเซียทางรถไฟ หรือทางรถยนต มาเลเซียใหเราผานแดน


ไดไมเกนิ ๓๕,๐๐๐ ตนัตอป แตไทยนัน้จะผานเทาไรก็ไดไมอั้น ทําไมเราไมทําขอตกลงที่ทัดเทียมกัน 


สมน้ําสมเนื้อกัน หรอืการเกบ็คาธรรมเนียมตาง ๆ เขามคีาธรรมเนียม ถาเกินกวานัน้มีคาธรรมเนียม 


ประเทศไทยเขามาไมมีคาธรรมเนียม ตรงนี้อยากจะฝากทานคณะกรรมาธิการเพ่ิมเปนขอสังเกตวา 25 
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๒๗ 
สนช. ๔๙           จิตตมิา มวง  ๖/๔ 


 


เรื่องเหลานี้อะไรท่ีเราจะตองเอาเงินเหลานั้นมาทํานบุํารุงรักษาเสนทางหรืออะไรทีไ่มใชวา 


เอาแตภาษีของพ่ีนองประชาชนนัน้ไปใชอยางเดียว เราควรจะมีรายไดจากทางอื่นเขามาบาง 


เพ่ือทํานุบํารุงเสนทางหรือดแูลชองทางตาง ๆ ผมก็มขีอสังเกตเพียงเทานี้ที่จะขอความกรุณา 5 


ตอทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการวากรุณาเพ่ิมเปนขอสังเกต ขอบคุณครบั  


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีทานอื่นอีกหรือไมครบั  


  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทางคณะกรรมาธิการครับ  


   


         -  ๗/๑ 


 


 15 


 







๒๘ 
สนช. ๔๙               ลัดดาวัลย  ๗/๑ 


 


  พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ (ประธานคณะกรรมาธกิาร)   :   กราบเรียน 


ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิครับ ตองขอขอบคุณทานสาธิต   


ชาญเชาวนกุล และทาน พลเอก สิงหศกึ  สิงหไพร ท่ีไดใหขอเสนอแนะ สําหรับในสวนขอคดิเห็น 5 


ของทานสาธิต  ชาญเชาวนกุล ไดเสนอนัน้ก็เปนขอสังเกตท่ีดีมาก คณะกรรมาธิการก็ไดเล็งเหน็ 


เรื่องนี้อยูเหมือนกันวา ประโยชนของโรงงานอตุสาหกรรมที่อยูใกล ๆ เราจะทําอยางไรที่จะใหเขาได


ประโยชนจากการขนสงระบบทางรางนี ้กค็งเปนปญหาเชนเดียวกบัท่ีทานไดเสนอวา ถาอยูใน


ระยะใกล ๆ การที่จะเดินทางไปยังสถานีหรอืวาไอซีด ี(Inland Container Depot : ICD)  


ก็คงจะไมสะดวกกบัการขนสงโดยตรงโดยรถยนตไปยังทาปลายทาง เรือ่งนีผ้มขออนุญาตขอบคุณ 10 


จะเปนขอสังเกตที่จะทําอยางไรที่จะเสนอรัฐบาลวาใหไดเกิดประโยชนกับโรงงานอตุสาหกรรม 


ที่อยูในพ้ืนที่ใกลเคียง อันที่ ๑  


สําหรบัทาน พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร คณะกรรมาธิการก็เหน็เชนเดียวกับทานวา 


ประเทศเราเปนประเทศที่เปดโอกาสใหเพ่ือนบานเขามาเกือบทุกเสนทาง ไมวาจะในเรื่องของ 


การใชเสนทาง ไมวาในเรื่องของการผานดาน เราเห็นหลาย ๆ พ้ืนที่ท่ีเราผานเขาไปในประเทศ 15 


เพ่ือนบานจะมกีารตรวจกด็ี จะมีการกัก จะมกีารเก็บในประเดน็เพ่ิมเติม แตอยางไรก็ตามเขาเขามา


เห็นชดั ๆ ในสวนของทางดานจังหวดัมุกดาหารก็ด ีในดานของจังหวดันครพนมก็ด ีหรือแมวา 


ในดานของอําเภอสะเดากด็ี ก็เหน็ชัดเจนเหมือนกนัวาเราเขาไปลําบาก แลวรถเราเขาไปถกูจํากดั 


ทั้งในเรื่องของขนาด เรื่องของประเภทรถ แลวพ้ืนทีเ่ราก็ถูกจํากัด แตเขาเขามาไดลึก ไดหลายพ้ืนที่  


แตอยางไรกต็ามในเรื่องนี้กเ็ห็นตรงกันครับ  20 


ผมขออนุญาตรบัขอสังเกตทีท่านเสนอแลวจะบันทกึเพ่ิมเติมในผลการศึกษา 


เราสงไปรฐับาลในโอกาสตอไป ผมขออนุญาตกราบขอบคุณ ผมมาชี้แจง เพ่ิมเตมิเทานี้ครบั 
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๒๙ 
สนช. ๔๙               ลัดดาวัลย  ๗/๒ 


 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดยังประสงคอภิปรายอีก 


หรือไมครับ 5 


  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีส่อง)   :   ไมมีแลวนะครับ เปนอนัวาท่ีประชุม 


เห็นชอบดวยกบัรายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการ และทางคณะกรรมาธกิาร 


มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการไว แลวก็มขีอเสนอแนะของทานสมาชิก10 


เพ่ิมเติม หากที่ประชมุเหน็ดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการจะไดดําเนนิการสงไปยัง


คณะรฐัมนตรีพิจารณาดําเนนิการตอไป มีสมาชกิทานใดขัดของหรือเห็นเปนอยางอืน่หรอืไม 


  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ก็ถอืวาที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอแนะ 15 


ของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธกิารทกุทาน เปนอนัจบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔  


  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  ไมม ี 


  เปนอนัวาหมดระเบียบวาระการประชมุแลว ขอบคณุสมาชิกทุกทาน  20 


ผมขอปดการประชมุครบั  


 


เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๕  นาฬิกา 


 





